

ปตท. จัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานมอบความรู้เรื่องพลังงานและพลังงานทดแทนใช้อย่างรู้คุณค่า



คุณชาครีย์ บุรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านพลังงาน” ตอน ตะลุยแดนพลังงานกับ ปตท. ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านพลังงานให้กับเยาวชนในอำเภอขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อ Interactive บนรถนิทรรศการเคลื่อนที่กว่า 4 คัน การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล และนิทรรศการพร้อมอุปกรณ์ทดลองสร้างพลังงานด้วยตนเอง ในรูปแบบ Edutainment ได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน ทำให้พลังงานกลายเป็นเรื่องสนุกและเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

นวกิจประกันภัย ร่วมกิจกรรมพี่เพื่อน้องฯ ครั้งที่ 11



บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำความดีในกิจกรรม “พี่เพื่อน้องจากห้องเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 11” จัดโดย “นิตยสารไทยแลนด์ อินซัวร์นส์” โดย “นวกิจจิตอาสา” ร่วมกันทำสื่อการเรียนรู้และมอบสื่อการเรียนรู้ พร้อมมอบเงินสมทบกองทุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองห้าง จ. สุพรรณบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่งในพื้นที่ใกล้เคียง

CEO นำทีมพนักงาน ร่วมกิจกรรมฟั่งธรรมะ...สร้างสุข



CEO คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นำทีมพนักงานและครอบครัว ร่วมงานเสวนาธรรมเรื่อง “สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก” จากท่านเจ้าคุณ อาจารย์พระราชปฎิภาณโศภณ (มาณพ ดิกขญาโณ ป.ธ.๕) ประธาน อุปถัมภ์มูลนิธิพุทธรักษาวิวัฒน์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรส ณ หอประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สวณเบญจสิริน นอกจากได้รับฟังธรรมะแล้ว ผู้ร่วมงานยังมีโอกาสทำบุญร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิพุทธรักษาวิวัฒน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์”

การส่งเสริมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

PTTGC ปมเพาะเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ปลุกฝังเยาวชนในชุมชนรักษ์ผืนป่าเขาห้วยมะหาด



กิจกรรม “ศึกษารธรรมชาติปลูกฝังเยาวชนรักษ์ผืนป่าบ้านเกิด” สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองเกิดจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมคนรักป่า จังหวัดระยอง พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก หน่วยบัญชาการหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ผืนป่า รักน้ำ เขาห้วยมะหาด ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกฝังความคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกของเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นแรงสำคัญในการอนุรักษ์ป่า ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความยั่งยืนให้กับผืนป่า อีกทั้งมุ่งหวังเยาวชนรับช่วงต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติของผืนป่าเขาห้วยมะหาดต่อไปในอนาคต

ซินเน็คฯ ผลักดันโครงการ CSR “ช่างนอกกรอบ”

ซินเน็คฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมเสมอมา กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จับมือ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) และ 7 องค์กรภาครัฐบาลและเอกชน เปิดตัวโครงการ “ช่างนอกกรอบ” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีที่ชำรุดและเหลือใช้ นำกลับมาซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ หวังสร้างอาชีพ และผลักดันให้เป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่องอีกด้วย



เครือไทยออยล์มอบทุนการศึกษาและกองทุนการศึกษา



คุณวิรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต ที่มีภูมิลำเนาศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและอำเภอสัตร์ราชา ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา สร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือ ไทยออยล์กับองค์กรและส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เยาวชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอดุสิต อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ชวนแม่-ลูก ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ซีพีเอฟ ดำเนินการมาตลอด ล่าสุด ดำเนิน โครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 จำนวน 30 ไร่ พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้ง 1 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 82 พรรษา

ทั้งนี้ โครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ยังเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการจัดการป่าชายเลนประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1.52 ล้านไร่ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์คุ้มครองและป้องกันป่าชายเลน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซีพีเอฟ และเครือข่ายภาคประชาสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ป่าชายเลน 5 ปี (ปี 2557-2561) โดยตั้งเป้าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 2,000 ไร่ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระยอง สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานีและพังงา เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย



ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

csrclub@lca.or.th